

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
HÀ TĨNH
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /CĐGD

V/v phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp
do vi rút Corona gây ra

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Công đoàn Văn phòng Sở, các trường THPT, THCS-THPT Dân tộc
nội trú Hà Tĩnh, Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc và một số quốc gia. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, hiện chưa có Vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với vi rút Corona. Trước nguy cơ dịch bệnh này có thể lây lan và bùng phát tại Việt Nam. Chính phủ đã có Công điện số 121/CĐ-CP ngày 23/01/2020 và Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Ngày 28/01/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công điện số 43/CĐ-BGDĐT về phòng chống dịch; ngày 29/01/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Công văn số 62/TLĐ về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh đề nghị các Công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 43 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 62 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) đối với việc phòng, chống dịch bệnh hết sức nguy hiểm này. Với tinh thần mỗi công đoàn cơ sở, mỗi cán bộ công đoàn, mỗi đoàn viên phải coi việc phòng, chống dịch như "chống giặc" nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho CBNGNLĐ, học sinh và người dân.

2. Phối hợp tổ chức cho CBNGNLĐ, học sinh nghỉ học theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo; chủ động tham mưu, đề xuất với chuyên môn đồng cấp trong việc xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp, nhằm đảm bảo tốt nhất sức khỏe cho CBNGNLĐ, học sinh, nhất là sau khi quay trở lại làm việc, học tập tại cơ quan, đơn vị. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung ở nơi đông người.

3. Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng triển khai hiệu quả một số công

